

Điểm bưu điện - văn hoá xã góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở ở Thừa Thiên - Huế

■ HÀ KẾ BÌNH

Tỉnh Thừa Thiên - Huế trải dài trên dải đất miền Trung. Địa hình chủ yếu là đồi núi, đầm phá. Địa bàn chia cắt bởi nhiều sông, suối. Rất hiền hoà thơ mộng trong mùa khô nhưng lại cực kỳ hung dữ trong mùa mưa, bão. Toàn tỉnh có 8 huyện với 122 xã, 8 thị trấn; trong đó có 39 xã miền núi, 40 xã vùng đầm phá ven biển, 32 xã thuộc diện 135. Thời tiết thất thường, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại. Mạng lưới bưu chính, viễn thông những năm qua có sự đầu tư nhiều, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 06/BCT của Bộ Chính trị về việc "Đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn", thực hiện chủ trương ngành bưu chính viễn thông về việc xây dựng mô hình điểm bưu điện - văn hoá xã (BĐVHX). Nhận thức được sự tiện lợi của điểm BĐVHX nhằm trang bị phương tiện thông tin liên lạc, tủ sách cho xã, phường, cung cấp kiến thức kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân và hàng loạt các kiến thức thuộc các lĩnh vực khác như pháp luật, kinh tế, xã hội... nhằm nâng cao trình độ hiểu biết cho các tầng lớp nhân dân và cho cán bộ chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành và cho xã hội.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng tổ chức triển khai mở các lớp học

tập, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục đích, chức năng, nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các đơn vị cơ sở. Bưu điện tỉnh chủ động làm việc với các ngành văn hoá - thông tin, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và môi trường... bàn kế hoạch phối hợp công tác, quyền góp sách báo, xây dựng phòng đọc tại các điểm BĐVHX. Bưu điện các huyện, thị cử người chuyên trách nhiệm vụ này. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự tuyên truyền quảng bá rộng rãi của ngành, các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền ở địa phương quan tâm thấy rõ lợi ích, hiệu quả của điểm BĐVHX nên đã tạo mọi thuận lợi, hỗ trợ tích cực chọn địa điểm thuận tiện, nhanh chóng, làm thủ tục cấp đất, giải phóng mặt bằng, sớm đưa điểm BĐVHX vào hoạt động. Huyện Quảng Điền một trong những địa phương đi đầu trong việc này. HĐND ra nghị quyết lập quy hoạch cấp đất xây dựng cho điểm BĐVHX từ 300-500 m². Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền và quyết tâm cao của ngành, hiện đã có 66 điểm được UBND tỉnh ra quyết định cấp đất, trong đó có 41 điểm được cấp sổ đỏ về quyền sử dụng đất lâu dài, 19 điểm đã hoàn thành thủ tục xin cấp sổ.

Trong toàn tỉnh 100% điểm BĐVHX được bố trí nơi thường xuyên có điện lưới, có vị trí thích hợp, thuận tiện để phục vụ nhân dân, đáp ứng thoả mãn yêu cầu của ngành là đến năm 2005 đạt 30% xã trọng điểm có cấp quang.

Tính đến cuối năm 2003 toàn tỉnh có 97, trong đó có 32/39 xã miền núi, 26/32 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 13 xã vừa có bưu cục, vừa có điểm BĐVHX, 7/8 huyện đạt 100% xã có điểm bưu điện phục vụ các dịch vụ bưu chính - viễn thông (cả bưu cục, điểm BĐVHX). Hiện nay, toàn tỉnh có 82 tuyến đường thư cấp 3 từ trung tâm huyện, thị đến các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phục vụ 122/122 xã có báo đọc trong ngày.

Qua 5 năm hoạt động, đội ngũ lao động tại các điểm BĐVHX đã được rèn luyện và trưởng thành về nhiều mặt. Nhiều anh chị em trẻ đã tốt nghiệp đại học, phổ thông trung học và trung học cơ sở yên tâm làm việc lâu dài. Họ đang ra sức phấn đấu nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn có đủ điều kiện và khả năng tiếp thu, đón nhận các loại hình dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu về bưu chính - viễn thông và một số dịch vụ văn hoá cho cán bộ, nhân dân và giới trẻ ở địa phương.

Để làm được điều đó, các điểm BĐVHX đã mua đủ sách theo quy định và thường xuyên bổ sung nhiều đầu sách, báo mới từ nhiều nguồn khác nhau: bưu điện tỉnh, bưu điện huyện, thị, sở văn hoá thông tin và sở khoa học công nghệ quyên góp.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, ngày càng tăng so với yêu cầu. Nếu tính từ năm 2001 trở về trước chỉ có 3 điểm đạt doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng thì đến năm 2002 có 9 điểm đạt doanh thu trên 5-10 triệu đồng/tháng. Trong đó có 2 điểm đạt doanh thu trên 10 triệu đồng/tháng.

Đã mở dịch vụ EMS tại 14 điểm BĐVHX, tổ chức cho các điểm bán sim, card, máy điện thoại, kết hợp bán các sản phẩm văn hoá, du lịch như bưu ảnh, bưu thiếp, tem chơi.... Tăng giờ mở cửa phục vụ lúc cao điểm theo yêu cầu của từng địa phương. Một số điểm còn nhận thu bưu điện phí để tăng thêm thu nhập. Tại các điểm BĐVHX đã được trang bị đầy đủ các tủ quầy giao dịch, tấp-lô góc, tấp-lô quay để treo các bảng cước, bảng

quảng cáo giới thiệu các dịch vụ... Những cố gắng trên đã thúc đẩy sự phấn đấu, hiệu quả kinh doanh phục vụ tại điểm BĐVHX góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của bưu điện tỉnh.

Việc đưa thông tin văn hoá thông qua các hoạt động bưu chính - viễn thông và đọc sách báo đến với người dân đã thiết thực góp phần vào việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay. Là một hoạt động văn hoá, một kênh truyền đưa thông tin về những chủ trương nghị quyết và kiến thức khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, là nơi nhân dân đến tìm hiểu kinh nghiệm làm ăn, tiếp cận khoa học kỹ thuật, tìm hiểu pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, cải thiện đời sống của người dân.

Tuy nhiên, hoạt động văn hoá tại điểm BĐVHX ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung mới dừng lại ở việc đọc sách báo tại chỗ. Còn nhiều lúng túng trong việc huy động các nguồn sách, báo và văn hoá phẩm. Có huyện làm được, có huyện chưa làm tốt. Việc quản lý, theo dõi đọc sách báo chưa tốt, một số điểm sách hư hỏng, rách nát nhiều nhưng chưa có biện pháp xử lý. Nội quy đọc sách báo chưa được niêm yết đầy đủ, sắp xếp các đầu sách chưa khoa học, chưa đúng quy định. Một số điểm trang bị tủ sách ban đầu chưa bảo đảm, tủ nhỏ, không có cửa kính, không có khoá để bảo quản sách.

Sự phối hợp hoạt động của địa phương, của một số ngành liên quan chưa rõ, chưa cụ thể vì vậy hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX chưa cao. Về giá cước dịch vụ In-tơ-nét tại các điểm BĐVHX cần ưu đãi giúp nông dân sớm tiếp cận với dịch vụ mới này. Chính sách đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các điểm BĐVHX cần có sự ưu đãi phù hợp với việc khuyến khích người có văn hoá đi truyền bá văn hoá ở nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn. ■